



สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะวิทยาศาสตร์	ขอจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยประเมินประสิทธิภาพอาหารสัตว์ทางชีวเคมี	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
2	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิต โครงการปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิต โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) คณะบริหารธุรกิจ	
3	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ
		ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550	
4	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิต โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิเศษ คณะมนุษยศาสตร์	อนุมัติ
		ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์	
		ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและเปลี่ยนชื่อปริญญาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีอังกฤษ ภาควิเศษ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย เป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี	
5	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	อนุมัติ
6	โครงการจัดตั้ง วิทยาเขตสุพรรณบุรี	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหาร โครงการปริญญาตรีการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาควิเศษ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)	
7	บัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเงินสมนาคุณในการจัดการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย	
8	วิทยาเขตกำแพงแสน	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพักนิสิต และค่าปรับต่าง ๆ	มีมติมอบสำนักงานกฎหมายปรับขยายข้อความในข้อ 1.1.4 ของร่างประกาศฯ ให้มีความชัดเจน กรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น ทำให้นิสิตเข้าพักไม่ครบตามจำนวน

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพิจารณาให้หัวหน้าหน่วยงานในระดับคณะ สถาบัน สำนัก ที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์ประชุม ของที่ประชุมคณบดี	มีมติเห็นชอบ โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตว่ามีหน่วยงานระดับคณะบางหน่วยงานที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นองค์ประชุม เช่น สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สำนักวิทยบริการ สำนักประกันคุณภาพ เป็นต้น ประธานฯ มอบฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดี หรือสำนักงานกฎหมายพิจารณาหน่วยงานระดับคณะที่จะเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมในที่ประชุม คณบดีเพิ่มเติม
10	รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ในระดับอุดมศึกษา	เห็นชอบ
11	คณะสังคมศาสตร์	การรับสมัครผู้มีความสามารถทางการศึกษา (นักเรียนเรียนดี) โครงการรับตรง สำหรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าศึกษาต่อในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2550	อนุมัติ โดยจำนวนการรับนิสิตเข้าศึกษาจะต้องสอดคล้องกับแผนจำนวนนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2550-2554 ที่คณะกรรมการกถนองนิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด และมอบสำนักทะเบียนและประมวลผลสรุปข้อมูลการรับนักเรียนเข้าศึกษาโครงการรับตรงของ ทุกหน่วยงานทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อทราบต่อไป
12	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
		ขอยกเลิกการอนุมัติปริญญา	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและให้ความเห็นชอบ
13	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ แผน ข	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548	
14	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบและ ให้ความเห็นชอบ
15	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ แบบ 1.1, 1.2, 2.1 และ 2.2 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550	
	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 052425 เทคโนโลยีชีวชาติ 3(2-3) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือก ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	
16	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 10) รวม 164 คน	ที่ประชุมรับทราบ
17	คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 04804224 ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชน้ำขนาดใหญ่ 3(2-3) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี	
18	กองแผนงาน	สรุปแนวทางการดำเนินการกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2550	ที่ประชุมรับทราบ
19	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	นโยบายและแผนการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์	ที่ประชุมรับทราบ และมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กองวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกรณีทีละต่าง ๆ นำผู้บริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้าพบเพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีระบบและให้มีการติดตามผลของการหาหรือนำมาสรุปให้ที่ประชุมคณบดี ทราบ เพื่อจะได้มีการสานความสัมพันธ์ต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
19 (ต่อ)		สรุปสาระในการประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2550 ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสำคัญ รวม 4 ประเด็น ดังนี้ -ประเด็นที่ 1 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admissino) -ประเด็นที่ 2 การจัดที่นั่งการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ -ประเด็นที่ 3 การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในหมู่นิสิตนักศึกษา -ประเด็นที่ 4 การจัดตั้งองค์กรนิสิตบุคคลของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)	ที่ประชุมรับทราบ
20	อธิการบดี	-มหาวิทยาลัยฯ กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ โดยกองแผนงานจะจัดส่งเอกสารให้ทุกคณะทราบ ซึ่งสำนักงบประมาณเน้นว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเน้นในสาขาวิชาที่เด่นมีความเป็นเลิศอย่างแท้จริง ปัจจุบันหลายคณะได้มีการดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ละคณะจะต้องเน้นว่ามีสาขาวิชาใดที่มีความเป็นเลิศรวมไปถึงสำนัก/สถาบันด้วย และดำเนินการแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณสมทบ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เป็นต้นไป -การจัดสรรงบประมาณจะไม่เน้นการก่อสร้างอาคาร ขอให้ทุกหน่วยงานพิจารณาทบทวนการใช้อาคารที่มีอยู่บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด แต่จะให้ความสำคัญกับครุภัณฑ์การเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยฯ พยายามที่จะให้ทุกหน่วยงานได้รับครุภัณฑ์เพิ่มขึ้นกว่าเดิม โดยมอบหน่วยงานเป็นผู้พิจารณาเองว่า จะกระจายไปที่ส่วนใดแต่ขอให้เน้นไปที่พื้นฐานของคณะด้วย	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password